
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar. Ég tel litlar líkur á því að þau skili sér óskipt til vegamála auk þess 
sem innheimta mun verða of dýr í hlutfalli við tekjur. Einnig er töluverð hætta á því að þeir sem eru í 
sárastri þörf fyrir bættar samgöngur sitji á hakanum, svæði þar sem börn t.d. komast varla í 
skóla. Ástand vegamála í landinu er áunninn vandi sem skapast hefur af vanrækslu undanfarinna 
ára, ef viðhaldi er ekki sinnt þá mun viðgerðin verða dýrari.
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